



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ้างถึงประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 เรื่อง การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัด นครปฐม ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของ มหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เนื่องด้วยจังหวัดนครปฐมได้พิจารณาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดตามประกาศข้างต้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอแจ้งให้ส่วนงานในพื้นที่ศาลายาปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ส่วนงานและหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี งดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ศาลายา โดยครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมเกินกว่า 25 คน ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีการตามประเพณีนิยมที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้ว การให้บริการในสถานพยาบาลและการดำเนินการด้านสาธารณสุข หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ฯลฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ยื่นขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
- 2) ให้หัวหน้าส่วนงานในพื้นที่ศาลายาและรองอธิการบดีที่ควบคุมหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีขยายเวลาให้บุคลากรในกำกับ ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวนต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
- 3) สำหรับการดำเนินการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

- 4) สำหรับการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตอื่นเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบางประเภท ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล